

Số -BC/TU

Dự thảo

## BÁO CÁO

**kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã,  
Ban Thường vụ Thị ủy trên các lĩnh vực trong nửa nhiệm kỳ thực hiện  
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025**

-----

Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình trong tỉnh và thị xã đối mặt với nhiều khó khăn hơn dự báo. Dưới tác động của tình hình thế giới, đại dịch Covid-19, thiên tai; giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh, cùng với những tồn tại, hạn chế, bất cập nội tại,... kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân trên địa bàn thị xã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy đã đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao, quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI (sau đây viết tắt là Nghị quyết Đại hội XXI) gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tinh thần quyết tâm chính trị cao; cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thị xã đã từng bước khắc phục khó khăn, vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Thực hiện Quy chế làm việc của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy (khóa XXI), Chương trình công tác toàn khóa, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI như sau:

### I. Ưu điểm, kết quả đạt được

**1. Kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI gắn với quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng**

#### **1.1. Kết quả học tập, quán triệt**

Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành các kế hoạch và tổ chức 03 Hội nghị đề học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy, Liên đoàn lao động thị xã và Đảng ủy các xã, phường tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị, phòng, ban,

ngành thị xã, các trường THPT trên địa bàn (*tỷ lệ tham gia học tập, quán triệt đạt khoảng 94%*).

## **1.2. Về cụ thể hóa, triển khai thực hiện**

Thị ủy đã ban hành 03 Chương trình hành động<sup>1</sup> về thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đối với 01 nhiệm vụ đột phá và 03 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI xác định, Thị ủy xây dựng, ban hành 04 Nghị quyết chuyên đề, 01 Chương trình hành động để cụ thể hóa, triển khai thực hiện.

## **2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng**

### **2.1. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng**

Công tác giáo dục lý luận chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng, nắm bắt, định hướng, giải quyết các vấn đề tư tưởng trong tình hình mới. Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy có nhiều đổi mới trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh<sup>2</sup> với nhiều hình thức (*trực tiếp, trực tuyến, trực tiếp kết hợp với trực tuyến*) trên quy mô toàn thị xã, nhiều hội nghị được truyền trực tuyến đến cơ sở. Kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên Thị ủy khóa XXI<sup>3</sup>. Thường xuyên chỉ đạo nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội<sup>4</sup>; hướng dẫn, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức thông tin thời sự cho các chi, đảng bộ cơ sở để kịp thời định hướng tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; đã xây dựng Tập tin sinh hoạt chi bộ hằng quý. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng luôn được quan tâm thực hiện, góp phần ổn định tư tưởng trong xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với học tập chuyên đề toàn khóa

<sup>1</sup> Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 17/8/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI; Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 25/3/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 31/8/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

<sup>2</sup> Từ đầu nhiệm kỳ tháng 6/2023, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức 15 hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng.

<sup>3</sup> Trong đó, 15/15 Bí thư Đảng ủy các xã, phường tham gia đội ngũ Báo cáo viên Thị ủy.

<sup>4</sup> Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của công tác viên dư luận xã hội

nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các chuyên đề hằng năm của tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh<sup>5</sup>.

**2.2. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của thị xã; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả**

Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy kịp thời cụ thể hóa, ban hành các quy định, quy chế về công tác cán bộ; xây dựng, ban hành các nghị quyết, đề án, hướng dẫn, kế hoạch để triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác cán bộ. Trong đó, Thị ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01/11/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín và thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (*viết tắt là Nghị quyết 03*); Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành 03 đề án<sup>6</sup> để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết 03.

Thực hiện công tác quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; 2025 - 2030, 2026 - 2031 đảm bảo theo quy định. Đã củng cố, kiện toàn cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo phân cấp gắn với việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thông suốt. Công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ<sup>7</sup> được thực hiện nền nếp, chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, tạo sự đồng thuận cao trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy và hệ thống chính trị; chú trọng thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ kết hợp với việc bố trí một số chức danh lãnh đạo tại các xã, phường không phải là người địa phương<sup>8</sup>; cán bộ được luân chuyển, điều động bước đầu đã phát huy được năng lực, sở trường, tạo được sự chuyển biến tích cực tại nơi công tác. Việc thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ<sup>9</sup>; công tác đào tạo, bồi

<sup>5</sup> Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành, triển khai: (1) Kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (2) Kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Kết luận 01 và Chuyên đề toàn khóa với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; (3) Kế hoạch học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; (4) Kế hoạch học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; (5) Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); (6) Kế hoạch học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

<sup>6</sup> Đề án số 07-ĐA/TU ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về luân chuyển, điều động cán bộ giai đoạn 2021 - 2025; Đề án số 08-ĐA/TU ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Đề án số 10-ĐA/TU ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

<sup>7</sup> Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2023, đã có 30 lượt điều động, 03 lượt luân chuyển cán bộ, công chức.

<sup>8</sup> Tính đến tháng 6/2023, có 08/15 xã, phường có bí thư cấp ủy; 05/15 xã, phường có chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương.

<sup>9</sup> Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2023, đã kết luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác kết nạp Đảng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ 735 trường hợp.

dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đảm bảo đúng quy định. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới<sup>10</sup>.

### ***2.3. Tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên***

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn. Thực hiện đúng thí điểm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đồng thời là Chánh Thanh tra thị xã, Văn phòng thị xã, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã; thành lập Văn phòng Thị ủy, Ban Tổ chức Thị ủy, Trung tâm chính trị thị xã và chỉ đạo UBND thị xã trình HĐND thị xã thành lập Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Nội vụ thị xã theo chủ trương, đề án của cấp có thẩm quyền. Ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy và Trung tâm chính trị thị xã. Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã.

Tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên<sup>11</sup>. Xây dựng, ban hành mẫu Quy chế làm việc của Đảng ủy xã, phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ban hành Kế hoạch và tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt". Thực hiện phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; trưởng, phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tham dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở để kịp thời thông tin, nắm bắt tình hình ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt trên 90%. Công tác phát triển đảng được quan tâm thực hiện tốt; từ năm 2021 đến tháng 6/2023, đã kết nạp

<sup>10</sup> Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức tính đến tháng 6/2023 (so sánh với thời điểm ban hành Nghị quyết số 03), cụ thể:

- Cán bộ, công chức trong cơ quan khối Đảng, HĐND, UBND thị xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã: Có 123/124 người (99,19%) tốt nghiệp đại học trở lên, trong đó thạc sĩ 35 người (28,46%), tăng 01 người; 01/124 trình độ cao đẳng (sắp nghỉ hưu theo chế độ); lý luận chính trị trung cấp trở lên có 102/124 người (82,26%), trong đó, cao cấp 47 người (37,40%), giảm 02 người, lý do: nghỉ hưu và điều động, luân chuyển về xã.

- Cán bộ, công chức xã, phường: Có 256/293 người tốt nghiệp đại học trở lên (87,37%), tăng 10 người, trong đó 07 thạc sĩ (tăng 03 đồng chí); lý luận chính trị trung cấp trở lên có 278/293 người (94,88%), trong đó, cao cấp có 13 đồng chí (bí thư đảng ủy có trình độ cao cấp 07 đồng chí; chủ tịch UBND cấp xã có trình độ cao cấp 03 đồng chí; phó bí thư 03 đồng chí).

<sup>11</sup> (1) Thành lập Tổ khảo sát, xây dựng, ban hành Đề án của Thị ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. (2) Ban hành 03 Chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. (3) Kịp thời củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; đã hợp nhất 08 chi bộ thành 04 chi bộ; chia tách 03 chi bộ trực thuộc Thị ủy. (4) Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn thị xã

249 đảng viên mới. Triển khai thực hiện phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên.

#### **2.4. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường**

Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều văn bản quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, đặc biệt, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành và tổ chức thực hiện Chỉ thị về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 206 lượt đảng viên, 77 lượt tổ chức đảng (*trong đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng, 02 đảng viên*); giám sát 392 lượt đảng viên, 77 lượt tổ chức đảng. Chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (*trong đó, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 09 đảng viên và 03 tổ chức đảng*).

Qua thực hiện kiểm tra, giám sát, đã kịp thời đánh giá, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 26 đảng viên (*khiến trách 17, cảnh cáo 08, cách chức 01*), 01 tổ chức đảng (*cảnh cáo*); Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã thi hành kỷ luật đối với 04 đảng viên (*khiến trách 02, cảnh cáo 02*).

#### **2.5. Công tác dân vận đạt được một số kết quả**

Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thị xã<sup>12</sup>, Kế hoạch về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022 - 2026 theo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiều văn bản chỉ đạo về công tác dân vận. Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Thị ủy với UBND thị xã và một số cơ quan liên quan trong việc phối hợp thực hiện công tác dân vận<sup>13</sup>. Thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng trong thị xã với Nhân dân<sup>14</sup>. Không ngừng phát huy dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ

<sup>12</sup> Tại Quyết định số 866-QĐ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy.

<sup>13</sup> Ký kết các kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Thị ủy với: UBND thị xã; các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Thanh tra thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Đoàn Biên phòng Phổ Quang, Sa Huỳnh.

<sup>14</sup> Tổ chức 12 hội nghị đối thoại giữa Bí thư Thị ủy với Nhân dân; 15/15 xã, phường đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư đảng ủy với Nhân dân trên địa bàn tại 95 thôn, tổ dân phố.

của người dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”<sup>15</sup> ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó, có nhiều mô hình được nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

## ***2.6. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới***

Thị ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế làm việc của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy và Thường trực Thị ủy (khóa XXI) phù hợp với chủ trương, quy định của Trung ương, tinh và tình hình thực tế của thị xã. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy chế làm việc và tình hình thực tế để ban hành chương trình công tác năm, quý và tổ chức thực hiện kịp thời, toàn diện, hiệu quả. Phong cách, lề lối làm việc được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở; Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy đã làm việc với nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương<sup>16</sup>, thường xuyên đi cơ sở để nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề nghị của các địa phương. Tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến các vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực theo đúng thẩm quyền; đối với các vấn đề lớn, phức tạp, phát sinh, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, Ban Thường vụ Thị ủy chủ động tham vấn ý kiến của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức đảng và các cơ quan có thẩm quyền, phát huy dân chủ, thận trọng bàn bạc chặt chẽ, thống nhất, bảo đảm đúng thẩm quyền, quy định và tình hình thực tế của thị xã. Trong quá trình xây dựng các nghị quyết, đề án, quy định, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo thành lập các tổ khảo sát, tổ thẩm định, lấy ý kiến rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương để ban hành đảm bảo chất lượng, có tính khả thi gắn với việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện. Coi trọng việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cấp ủy<sup>17</sup>.

## **3. Lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội**

### ***3.1. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từng bước được nâng lên***

<sup>15</sup> Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiếp tục đăng ký xây dựng mới, nhân rộng 251 mô hình “Dân vận khéo”.

<sup>16</sup> Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với Đảng ủy các xã, phường: Phổ Phong, Phổ Khánh, Phổ Nhon, Phổ An, Phổ Thạnh, Phổ Châu, Phổ Ninh và Đảng ủy Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm; trực tiếp đi cơ sở và tổ chức các cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn qua địa bàn thị xã); định kỳ, tổ chức trực báo với Bí thư Đảng ủy các xã, phường để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

<sup>17</sup> Đã triển khai ứng dụng phần mềm hệ thống Phòng họp không giấy trong các cuộc họp Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đã kịp thời chỉ đạo giới thiệu nhân sự bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp sau bầu cử. Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn trong việc cho ý kiến đề Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hoạt động, quản lý, điều hành các mặt của đời sống xã hội, vừa bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vừa bảo đảm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

Hội đồng nhân dân thị xã đã có nhiều nỗ lực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết<sup>18</sup>; hoạt động giám sát<sup>19</sup> được tăng cường trên nhiều lĩnh vực, tập trung giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm; vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân được phát huy, thể hiện tinh thần trách nhiệm đại diện của cử tri; hoạt động chất vấn, thảo luận và trả lời chất vấn có bước tiến bộ<sup>20</sup>, tập trung vào những nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm. Chú trọng chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước thường xuyên đổi mới lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ<sup>21</sup>, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành.

Công cải cách hành chính được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; Thị ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XX về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và đạt được một số kết quả<sup>22</sup>; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã, các xã, phường có chuyển biến tích cực<sup>23</sup>.

### ***3.2. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã có chuyển biến tích cực***

Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; thành lập Tổ khảo sát và xây dựng, ban hành Đề án về xây dựng lực lượng nòng cốt trong hội viên, đoàn viên ở cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 05 tổ chức chính trị - xã hội thị xã<sup>24</sup>.

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã bám sát chủ trương của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã để phát động, tổ chức

<sup>18</sup> Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thị xã tổ chức 11 kỳ họp để thông qua 159 nghị quyết.

<sup>19</sup> Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực và các Ban HĐND thị xã tổ chức 27 đợt giám sát và 07 đợt khảo sát

<sup>20</sup> Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thị xã đã tiến hành 03 phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ.

<sup>21</sup> Chủ tịch UBND thị xã ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội.

<sup>22</sup> Năm 2022, thị xã Đức Phổ đứng thứ 6/13 về chỉ số cải cách hành chính (*tăng 02 bậc so năm 2021*).

<sup>23</sup> Từ năm 2021 đến tháng 6/2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại Bộ phận một cửa thị xã hơn 96%, Bộ phận một cửa các xã, phường đạt khoảng 88%; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 toàn thị xã đạt hơn 41%.

<sup>24</sup> Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội đại biểu Công đoàn thị xã và Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã nhiệm kỳ 2023 - 2028.

các hoạt động đạt hiệu quả, chất lượng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động<sup>25</sup> để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; chú trọng tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là truyền truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (*đoạn qua địa bàn thị xã*)<sup>26</sup>; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động<sup>27</sup> gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền<sup>28</sup>.

#### **4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội**

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

##### **4.1. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng**

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 03 năm (2021-2023) ước đạt 7,22%, thấp hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI đề ra (*bình quân 05 năm từ 10-12%*). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Ước đến cuối năm 2023: Công nghiệp - xây dựng chiếm 49,56%, thương mại - dịch vụ chiếm 38,58%, nông - lâm - thủy sản chiếm 11,86% (*Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng 45%, thương mại - dịch vụ 45%, nông - lâm - thủy sản 10%*). Đến năm 2023, giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 259 triệu đồng, **gấp khoảng 1,5 lần so với 2020** (*vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI*).

##### **4.1.1. Thực hiện nhiệm vụ đột phá về tiếp tục xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị đạt được nhiều kết quả quan trọng**

Đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy (*nay là Thị ủy*), khóa XX về xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển huyện Đức Phổ trở thành thị xã giai đoạn 2016 - 2020 và ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Thị ủy, khóa XXI về tiếp tục xây dựng đồng bộ hệ

<sup>25</sup> Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã đã chú trọng đổi mới phương thức tổ chức công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên; hoạt động giám sát, phản biện xã hội; hình thức tổ chức hoạt động các phong trào, cuộc vận động và an sinh xã hội,...

<sup>26</sup> Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã đã phối hợp thành lập 02 Tổ tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc.

<sup>27</sup> Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đức Phổ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các hoạt động ở cộng đồng dân cư, hộ gia đình”, Phong trào “hạn chế túi ni-lon trong sinh hoạt”, Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được triển khai thực hiện sâu rộng. Ngoài ra, tích cực vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân ủng hộ vật chất, tinh thần để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

<sup>28</sup> Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã đã tổ chức hơn 40 cuộc giám sát, 06 cuộc phản biện, góp ý các dự thảo nghị quyết, đề án,... của cấp ủy, chính quyền.

thống hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2035 (viết tắt là Nghị quyết 01).

- *Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, hoàn thiện*<sup>29</sup>. Hạ tầng giao thông<sup>30</sup>, đô thị có nhiều chuyên biến tích cực; một số dự án quan trọng, mang tính kết nối, thúc đẩy phát triển đô thị đã và đang được đầu tư, xây dựng, như: Đầu tư hoàn thành các dự án: Đường Võ Trung Thành đến giáp đường Nguyễn Tất Thành, tuyến đường Quốc lộ 1 - Bến Bè, đường Đức Phở - Phở Khánh, đường Trà Câu - Km7 (Quốc lộ 24) (giai đoạn 2), cầu Đập Mò Côi và đường dẫn, cầu Bến Bè, cầu Đập Giàng, hệ thống thoát nước đường Trần Hưng Đạo (giai đoạn 1,2,3)...; đang triển khai đầu tư các dự án: Đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Huỳnh Công Thiệu (nối dài), hệ thống thoát nước đô thị từ cầu Bàu đến sông Ró, cầu Thanh Đức, hạ tầng khu xử lý liên hợp chất thải rắn tại xã Phở Nhơn, nâng cấp mở rộng tuyến đường Mỹ Trang - Phở Khánh và một số khu dân cư trên địa bàn... Hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi, ứng phó biến đổi khí hậu, điện, giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin truyền thông được quan tâm đầu tư, tạo ra diện mạo mới cho thị xã.

- *Đô thị tiếp tục phát triển*. Công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị được duy trì. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị từng bước được nâng cao. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng; đang chỉ đạo triển khai lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phở đến năm 2045; đã có 08 đồ án Quy hoạch phân khu chức năng (tỷ lệ 1/2000)<sup>31</sup> được lập, phê duyệt và công bố, công khai theo quy định. Đến cuối năm 2022, so với tiêu chuẩn đô thị loại IV, thị xã Đức Phở đạt 90,46/100 điểm; so với tiêu chuẩn đô thị loại III, thị xã Đức Phở đạt 74,14/75,0 điểm<sup>32</sup>. Tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 54% (Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI đến năm 2025 đạt 60%) .

#### **4.1.2. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đạt kết quả tích cực**

Đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Kết luận của Huyện ủy, khóa XX về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Thị ủy, khóa XXI về phát triển

<sup>29</sup> Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, từ năm 2021 - 2023 đã đầu tư hoàn thành 46 công trình; đang thực hiện 25 công trình (24 công trình chuyển tiếp, 47 công trình khởi công mới). Bên cạnh đó, đã thu hút và được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 06 dự án khu dân cư, khu đô thị: Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh, Khu đô thị Nam Phở Minh, Khu dân cư An Thường, Khu dân cư Nam đường Hùng Vương, Khu dân cư Vùng 1, TDP Hải Tân, Khu dân cư Vinh Hòa.

<sup>30</sup> Đến nay, đường huyện đã được nhựa hóa, bê tông hoá đạt 99/105,73 km, đạt 93,63% (chỉ tiêu Nghị quyết 01 đến năm 2025 đạt 100%). Đường xã đã được nhựa hóa, bê tông hoá đạt 133,9/138,46 km, đạt 96,7% (chỉ tiêu Nghị quyết 01 đến 2025 đạt 100%). Đường thôn, xóm đã được bê tông hóa, cứng hoá đạt 427,98/467,89 km, đạt 91,5% (chỉ tiêu Nghị quyết 01 đến 2025 đạt 100%). Đường khối phố đã được nhựa hóa, cứng hoá đạt 13,51/14,50 km, đạt 93,17% (chỉ tiêu Nghị quyết 01 đến 2025 đạt 100%). Đường trục chính nội đồng đã được cứng hoá đạt 133,84/175,25 km, đạt 76,37% (chỉ tiêu Nghị quyết 01 đến 2025 đạt 70%).

<sup>31</sup> (1) Trung tâm đô thị phía Đông Phường Nguyễn Nghiêm; (2) Trung tâm đô thị Phở Quang; (3) Trung tâm đô thị phía Bắc Phường Nguyễn Nghiêm; (4) Trung tâm đô thị phía Nam Phường Nguyễn Nghiêm; (5) Trung tâm đô thị Phở Văn; (6) Trung tâm đô thị Đức Phở - điều chỉnh; (7) Trung tâm đô thị Phở Vinh; (8) Trung tâm đô thị Phở Vinh (phân khu 2).

<sup>32</sup> Việc tính điểm phân loại đô thị căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UVBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (nay được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực ngày 01/01/2023).

nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 (viết tắt là Nghị quyết 02).

- *Về phát triển nông nghiệp*: Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp năm 2023 ước đạt 3.770 tỷ đồng (tăng 40 tỷ đồng so với năm 2020), tăng bình quân 0,35%/năm. Bước đầu hình thành một số mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp<sup>33</sup>. Giá trị sản xuất bình quân 01 ha đất nông nghiệp tiếp tục được nâng lên<sup>34</sup>. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo; đến nay, thị xã có 10 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh (tăng 09 sản phẩm so với năm 2020)<sup>35</sup>. Các công trình thủy lợi được quan tâm đầu tư, xây dựng<sup>36</sup>. Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng<sup>37</sup>; đến nay, tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 42%. Tổng sản lượng khai thác thủy sản từ năm 2021 đến tháng 6/2023 hơn 255.000 tấn (ước giai đoạn 2021 - 2023 đạt hơn 302.000 tấn).

- *Về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu*: Đến cuối năm 2021, 07/07 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%; 04 thôn<sup>38</sup> đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Đã xây dựng xã Phở An đạt chuẩn các tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xét, công nhận; đang triển khai xây dựng xã Phở Thuận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023 (phấn đấu đến cuối năm 2023, có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI).

#### **4.1.3. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển đạt được một số kết quả bước đầu**

Đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện các chương trình hành động của Huyện ủy, khóa XX về phát triển dịch vụ, du lịch và phát triển kinh tế biển, giai đoạn 2016 - 2020; trên cơ sở đó, Thị ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 30/12/2022 về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch thị xã Đức Phở đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết 05) và Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 30/12/2022 về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển giai đoạn 2021 - 2025.

- *Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ* năm 2023 ước đạt 12.260 tỷ đồng (tăng 1.860 tỷ so với năm 2020), tăng bình quân 5,64%/năm<sup>39</sup>. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ (tính theo giá hiện hành) tăng đều và liên tục qua các năm, từ 14.875 tỷ

<sup>33</sup> Sản phẩm nông nghiệp được sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị: 01 sản phẩm (chuối lùn Nam Mỹ của Công ty Cổ phần nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi); hiện đang thực hiện 01 sản phẩm là Dưa lưới (Chỉ tiêu Nghị quyết 02 đến năm 2025 có từ 03 đến 05 sản phẩm).

<sup>34</sup> Giá trị sản xuất bình quân 01 ha đất nông nghiệp từ 78 triệu đồng năm 2021 tăng lên 82 triệu đồng năm 2023 (Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI và Nghị quyết 02 đến năm 2025 là 87 triệu đồng).

<sup>35</sup> Vượt chỉ tiêu Nghị quyết 02 (có từ 05- 07 sản phẩm OCOP).

<sup>36</sup> Giai đoạn 2021 - 2023, đã đầu tư hoàn thành 11 công trình thủy lợi và đang triển khai thực hiện 03 công trình.

<sup>37</sup> Từ năm 2021 đến tháng 6/2023, tổng diện tích trồng rừng khoảng 3.290 ha (ước giai đoạn 2021 - 2023, tổng diện tích trồng rừng đạt khoảng 4.020 ha).

<sup>38</sup> Thôn An Thạch - Phở An; thôn Nho Lâm (nay là Tổ dân phố) - Phở Hòa; thôn Thiệp Sơn - Phở Thuận; thôn Nga Mân - Phở Cường.

<sup>39</sup> Chỉ tiêu Nghị quyết 05: Giá trị thương mại - dịch vụ (giá so sánh năm 2010) đến năm 2025 đạt 16.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng thương mại - dịch vụ giai đoạn 2021 - 2025 bình quân 12,5%.

đồng năm 2020 lên 20.250 tỷ đồng năm 2022 và ước đạt 24.300 tỷ đồng vào năm 2023<sup>40</sup>. Dịch vụ phân phối, thương mại đáp ứng nhu cầu của Nhân dân; toàn thị xã hiện có 23 chợ đang hoạt động ở 13 xã, phường, 01 siêu thị Coop.mart Đức Phổ; tiếp tục thu hút đầu tư các cửa hàng, hệ thống bán lẻ trên địa bàn<sup>41</sup>. Các loại hình dịch vụ vận tải; thông tin và truyền thông; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; y tế; giáo dục - đào tạo; văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí,... có bước phát triển nhất định, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

- *Hoạt động du lịch* từng bước được phục hồi. Tổ chức Hội thảo "*Du lịch Đức Phổ - Tiềm năng, kết nối và phát triển*". Phối hợp với sở, ngành chức năng của tỉnh tổ chức một số hoạt động, lễ hội trên khu vực Đầm An Khê nhằm giới thiệu, quảng bá nền văn hóa Sa Huỳnh, tạo tiền đề thu hút, phát triển du lịch, như: Chương trình "Mùa Xuân trên Đầm An Khê"<sup>42</sup>, trình diễn thả diều nghệ thuật; đồng thời, đang phối hợp xây dựng sản phẩm, chuyển giao mô hình quảng bá du lịch cộng đồng, phát triển điểm đến gắn với di chỉ văn hóa Sa Huỳnh và đầm An Khê. Tổng lượt khách du lịch đến thị xã từ năm 2021 đến tháng 6/2023 đạt khoảng 225.000 lượt khách (*giai đoạn 2021 - 2023 ước khoảng 302.900 lượt khách*).

- *Phát triển kinh tế biển* đạt được một số kết quả. Các ngành kinh tế biển, ven biển như khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ, du lịch biển tiếp tục phát triển. Kết cấu hạ tầng vùng ven biển được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế biển ngày càng phát triển. Các vấn đề xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh được chú trọng.

#### **4.1.4. Công nghiệp tiếp tục phát triển**

Thị ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (khóa XX) về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 ước đạt 7.820 tỷ đồng (*tăng 2.146 tỷ đồng so với năm 2020*), tăng bình quân 11,3%/năm. Tiếp tục thu hút, phát triển ngành công nghiệp chế biến<sup>43</sup>. Tổng số dự án đăng ký đầu tư vào các Cụm công nghiệp là 22 dự án, vốn đăng ký hơn 288 tỷ đồng; hiện có 18 dự án đang hoạt động, giải quyết việc làm cho gần 800 lao động, thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/lao động/tháng; tổng doanh thu sản xuất công nghiệp theo giá thực tế năm 2022 đạt hơn 739 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà

<sup>40</sup> Chỉ tiêu Nghị quyết 05: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 41.000 tỷ đồng

<sup>41</sup> Có 02 dự án: Cửa hàng xăng dầu Phổ Vinh, Cửa hàng xăng dầu Phổ Ninh đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư (*hiện nay, đang triển khai thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong quý III/2023*). Ngoài ra, đã thu hút một số cửa hàng bán lẻ: Shop Con Cung, Shop đồ gia dụng TOKYO LIKE, YODY, Nhà thuốc Long Châu,...

<sup>42</sup> Gồm các hoạt động: Hội chợ Xuân 2023 và Lễ hội âm thực An Khê sáng hát tại Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh, Lễ hội đua thuyền, Chương trình "Bước chạy mùa xuân"...

<sup>43</sup> Đã thu hút và được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dự án mới tại Cụm công nghiệp Đồng Làng: (1) Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gỗ Phúc Phát Hưng; (2) Nhà máy bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông Bách Bằng.

nước gần 27 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 04 cụm công nghiệp với tổng diện tích 38,397ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 86,75%<sup>44</sup>.

#### ***4.1.5. Huy động các nguồn lực đầu tư; quản lý, điều hành tài chính, ngân sách nhà nước đạt được một số kết quả***

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên các nguồn lực trong và ngoài ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Từ năm 2021 - 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 772,25 tỷ đồng, bình quân tăng 8,93%/năm; chi ngân sách được thực hiện theo đúng dự toán được giao và đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, theo đúng Luật Ngân sách nhà nước. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 23.020 tỷ đồng, đạt 65,77% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI.

#### ***4.1.6. Môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện***

Tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xúc tiến, thu hút đầu tư. Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030<sup>45</sup>. Lãnh đạo thị xã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp định kỳ hằng năm (vào ngày *Doanh nhân Việt Nam 13/10*) để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh. Chú trọng thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đến nay, toàn thị xã có 344 doanh nghiệp, hợp tác xã và 2.876 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể<sup>46</sup>; một số cơ sở sản xuất đã đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới thiết bị, công nghệ, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

#### ***4.1.7. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu***

Chỉ đạo xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất hằng năm trình cấp có thẩm phê duyệt và công bố, công khai theo đúng quy định. Thực hiện công tác thông kê, kiểm kê đất đai hằng năm trên địa bàn; lập hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý sử dụng theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tập trung rà soát, thông kê toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa

<sup>44</sup> Cụm công nghiệp Sa Huỳnh có diện tích 4,1225ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%; Cụm công nghiệp Phò Phong có diện tích 10,206ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%; Cụm công nghiệp Đồng Lãng có diện tích 20ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 46,98%; Cụm công nghiệp Phò Hòa có diện tích 4,0684 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%.

<sup>45</sup> Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đang nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thị xã.

<sup>46</sup> Tăng 91 doanh nghiệp, hợp tác xã và tăng 653 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể so với năm 2020.

bàn thị xã<sup>47</sup>. Tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất ven biển. Đề nghị điều chỉnh quy hoạch khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại thôn Phước Nhơn, xã Phổ Nhơn thay cho vị trí quy hoạch cũ tại thôn An Điền, xã Phổ Nhơn<sup>48</sup>; đang thực hiện đầu tư hạ tầng khu liên hợp xử lý chất thải rắn và kêu gọi nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải theo quy hoạch. Công tác ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu được quan tâm thực hiện.

## ***4.2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện và đạt được nhiều kết quả***

### ***4.2.1. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên***

Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo được tích cực triển khai. Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục mầm non và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giai đoạn 2020 - 2025. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư<sup>49</sup>. Công tác kiểm tra việc dạy và học được tăng cường. Tổ chức tốt các kỳ tuyển dụng giáo viên và Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Công tác đầu tư, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm thực hiện; đến nay, có 41/44 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (*tăng 13 trường so với cuối năm 2020*), đạt tỷ lệ 93,2%, chưa có trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (*Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI đến năm 2025, có 100% trường đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; trong đó, có từ 03 đến 05 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2*).

### ***4.2.2. Chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ được quan tâm thực hiện***

Công tác chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo thực hiện và có chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện cải cách hành chính nhằm từng bước thực hiện chính quyền số, đặt nền móng cho phát triển kinh tế số, xã hội số. Tổ chức khai trương, đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành thông minh thị xã (IOC); hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông từng bước được đầu tư và hiện đại hóa; một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đưa vào phục vụ người dân và doanh nghiệp; hệ thống hội nghị trực tuyến được đầu tư thông suốt từ thị xã đến các xã, phường; công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng được tăng cường, chú trọng.

Các chương trình, dự án nâng cao năng lực ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp được tiếp nhận và thực hiện có kết quả; nhiều loại giống mới được đưa vào sản xuất. Một số cơ sở đã từng bước ứng dụng công nghệ

<sup>47</sup> Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã cấp hơn 4.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.

<sup>48</sup> Đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, diện tích khu vực quy hoạch 17,95 ha.

<sup>49</sup> Từ năm 2021 - 2023: Đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, mở rộng 17 công trình trường học; bố trí kinh phí để mua sắm thiết bị và sửa chữa cơ sở vật chất các trường học hơn 52 tỷ đồng.

tiên tiến trong sản xuất, góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

#### ***4.2.3. Phát triển sự nghiệp y tế đạt được một số kết quả***

Lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng. Để ứng phó kịp thời với đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ Thị ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo và chỉ đạo thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức làm việc và lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đang phối hợp thực hiện đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm. Các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được quan tâm thực hiện. Đến nay, có khoảng 5,5 bác sĩ trên 01 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 5,5%; tỷ lệ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,4% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI).

#### ***4.2.4. Văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao có chuyển biến tích cực***

Thị ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trên địa bàn thị xã. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, có nhiều điểm mới cả về quy mô, hình thức, chất lượng. Công tác bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa<sup>50</sup> tiếp tục được quan tâm thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 03 di tích cấp tỉnh<sup>51</sup> và 01 di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh được cấp có thẩm quyền xếp hạng; đã tổ chức, phối hợp tổ chức các lễ công bố đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, di tích quốc gia đặc biệt đảm bảo trang trọng, chu đáo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện đồng bộ từ thị xã đến cơ sở; năm 2022, có khoảng 93% hộ gia đình, 99% thôn, tổ dân phố, 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI). Phong trào thể dục, thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện quan trọng của đất nước, tỉnh và của thị xã. Đến

<sup>50</sup> Đã thực hiện bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, như: Di tích lịch sử Chợ Chiều - Giếng Thí (Phổ Khánh), cắm Cây Cày, núi Xương Rồng (Phổ Phong), cắm mốc bảo vệ và làm bảng chỉ dẫn di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy tại núi Sầu Đầu (phường Phổ Minh)...

<sup>51</sup> Di tích lịch sử cấp tỉnh Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tại núi Sầu Đầu (1955 - 1957), Di tích lịch sử cấp tỉnh địa điểm chiến thắng Quay Mỏ, Di tích cấp tỉnh Thắng cảnh Liên trì dục nguyệt.

nay, trên địa bàn có 151 trạm BTS; 100% khu dân cư có sóng thông tin di động; hệ thống đài truyền thanh cơ sở được bố trí rộng khắp trên 15 xã, phường.

#### **4.2.5. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội**

Các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đảm bảo quy định. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025; các chính sách lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo tiếp tục được chú trọng, nhất là chính sách về bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, chính sách tín dụng ưu đãi... Cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo (*theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025*) giảm còn 3,66% (*06 tháng đầu năm 2023 giảm còn 3,62%, ước năm 2023 giảm còn 3,08% - chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI đến năm 2025 giảm dưới 3%*); tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 đạt 53% (*ước năm 2023 đạt 54% - chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI đến năm 2025 đạt 55%*); từ năm 2021 đến tháng 6/2023, tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm cho hơn 16.400 lao động (*ước giai đoạn 2021 - 2023, tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm cho hơn 20.000 lao động*).

### **5. Lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực**

Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng lực lượng vũ trang, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu tình hình mới<sup>52</sup>. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ trên địa bàn thị xã đạt kết quả tích cực; hoàn thành công tác diễn tập khu vực phòng thủ thị xã (*đạt loại giỏi*) và các địa phương<sup>53</sup>; tập trung chỉ đạo và đổi mới công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm<sup>54</sup>. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được tăng cường; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc<sup>55</sup>; từng bước kéo giảm tội phạm (*hằng năm, hoàn thành mục tiêu giảm ít nhất 05% tội phạm*); chất lượng điều tra, xử lý tội phạm được nâng cao; phối hợp xây dựng công an xã chính quy trong toàn thị xã, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.

<sup>52</sup> Nghị quyết của Thị ủy về lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ thị xã trong tình hình mới; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2021, 2022, 2023; Chỉ thị về tăng cường thực hiện các giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thị xã; Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Đức Phổ năm 2022; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; ; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

<sup>53</sup> Năm 2022, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 05 xã, phường: Phổ An, Phổ Thuận, Phổ Minh, Phổ Quang, Phổ Văn năm; trong năm 2023, tiếp tục chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường: Phổ Châu, Phổ Thạnh, Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Vinh và Phổ Phong (*tính đến tháng 6/2023, hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 02 xã, phường: Phổ Vinh, Phổ Châu*).

<sup>54</sup> Năm 2021: Đạt 97,2% chỉ tiêu tinh giao. Năm 2022: Đạt 100% chỉ tiêu tinh giao. Năm 2023: Đạt 100,6% chỉ tiêu tinh giao.

<sup>55</sup> Xây dựng mới 30 mô hình, nhân rộng 29 mô hình.

Công tác cải cách tư pháp, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được một số kết quả tích cực. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; tỷ lệ giải quyết đơn, thư hàng năm đều đạt trên 85%. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng chỉ đạo thực hiện.

## **II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm**

### **1. Hạn chế, khuyết điểm**

**1.1. Về các chỉ tiêu:** Một số chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XXI không đạt<sup>56</sup> hoặc có khả năng đạt thấp<sup>57</sup>, như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất, cơ cấu kinh tế, thu ngân sách, giao quân.

#### **1.2. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị**

(1) Nắm bắt, định hướng thông tin dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa thực chất.

(2) Công tác cán bộ còn một số tồn tại, hạn chế. Chất lượng sinh hoạt ở một số đảng bộ cơ sở, chi bộ chưa cao. Công tác kết nạp đảng viên tại một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức, chưa nắm chắc nguồn quần chúng ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong khu vực ngoài nhà nước.

(3) Một số cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra; công tác giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận sau kiểm tra và giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên chưa được chú trọng thực hiện; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ở một số địa phương còn hạn chế.

(4) Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội chưa đi vào chiều sâu; vai trò của lực lượng nòng cốt trong các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động còn hạn chế, chất lượng có mặt chưa cao.

(5) Kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa nghiêm; một số cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao còn chậm so với thời gian quy định, chất lượng chưa đảm bảo. Việc quản lý, kiểm

<sup>56</sup> Có 02 chỉ tiêu không đạt:

- Thu ngân sách (theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI: hàng năm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cao hơn từ 5 - 7% so với chỉ tiêu tình giao; tuy nhiên, năm 2021, thu ngân sách không đạt chỉ tiêu tình giao nên đánh giá chỉ tiêu này không đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội).

- Giao quân (theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI: Giao quân hàng năm đạt chỉ tiêu tình giao; tuy nhiên, năm 2021, giao quân không đạt 100% chỉ tiêu tình giao nên đánh giá chỉ tiêu này không đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội).

<sup>57</sup> Chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất, cơ cấu kinh tế có khả năng đạt thấp.

soát giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, nhất là lĩnh vực đất đai có nơi buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát.

### **1.3. Về kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh, công tác nội chính**

(1) Kinh tế có bước phát triển nhưng chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực. Hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn thị xã chưa được đầu tư đồng bộ, chưa được kết nối theo quy hoạch. Kết quả phát triển đô thị chưa đồng đều giữa các địa phương; diện mạo của thị xã và hầu hết các phường chưa tương xứng với vai trò, chức năng của đô thị. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, tự phát. Các cơ sở công nghiệp trên địa bàn hầu hết có quy mô nhỏ; hạ tầng các cụm công nghiệp chậm hoàn thiện, nhất là hệ thống xử lý nước thải, rác thải. Phát triển dịch vụ, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chưa tạo đủ sức bật để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Công tác quản lý tài chính, ngân sách còn một số hạn chế. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng, các chương trình mục tiêu quốc gia,... chậm, chưa đạt tiến độ theo kế hoạch. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (*đoạn qua địa bàn thị xã*) và một số dự án trên địa bàn gặp khó khăn, vướng mắc. Công tác quản lý đất đai ở cấp xã chưa chặt chẽ, có nơi buông lỏng. Vệ sinh môi trường, xử lý rác thải ở một số địa phương chưa được thực hiện tốt.

(2) Tình trạng thiếu giáo viên ở bậc mầm non, tiểu học còn xảy ra; cơ sở vật chất một số trường học chưa bảo đảm, ảnh hưởng đến công tác giáo dục. Chất lượng khám, chữa bệnh chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Giảm nghèo chưa thật sự bền vững; giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, xét chọn, công nhận hộ nghèo còn dễ xảy ra sai sót. Công tác thông tin, tuyên truyền chưa có sự đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu.

(3) Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở một số địa phương chưa thật sự vững chắc. Tình hình trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp. Tình hình khiếu nại, phản ánh, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn xảy ra, nhất là trong 06 tháng đầu năm 2023, số lượng đơn, thư tăng cao so với cùng kỳ. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về giải quyết các vụ việc phức tạp thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, chỉ đạo của một số cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan còn chậm; một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa có giải pháp, kế hoạch, lộ trình cụ thể để giải quyết.

## **2. Nguyên nhân**

**2.1. Nguyên nhân khách quan:** Tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, lạm phát tăng, suy giảm kinh tế toàn cầu; năm 2021, 2022 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài; một số quy định của pháp luật còn nhiều bất cập nhưng chưa kịp thời sửa đổi; lạm phát tăng cao, giá

nguyên vật liệu biến động mạnh; thiên tai, bão lũ hằng năm; nguồn lực đầu tư ngân sách từ đầu nhiệm kỳ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội... đã ảnh hưởng lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra.

## **2.2. Nguyên nhân chủ quan**

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị chưa có sự tập trung, quyết liệt và quyết tâm cao nhất; sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành và địa phương trong thực hiện một số nhiệm vụ, nhất là giải quyết các khó khăn, vướng mắc có lúc chưa đồng bộ, chặt chẽ, còn tình trạng đùn đẩy nhiệm vụ, sợ trách nhiệm; tinh thần, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cao; tư duy, phương pháp làm việc của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm đổi mới.

## **3. Bài học kinh nghiệm**

**Một là**, để lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra phải thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng, tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy dân chủ trí tuệ tập thể, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách tại địa phương. Thực tiễn cho thấy, nơi nào cấp ủy, nhất là người đứng đầu chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ thì kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nơi đó luôn cao hơn nơi khác.

**Hai là**, tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, phải bám sát quy chế làm việc, năng động, đổi mới, sáng tạo, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian, vừa kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản lâu dài, vừa điều hành linh hoạt, tận dụng nắm bắt các cơ hội thuận lợi, tập trung các nguồn lực thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ cấp bách trước mắt, giải quyết kịp thời những yếu kém, khó khăn, vướng mắc, tạo đột phá để giữ vững và đẩy nhanh nhịp độ phát triển.

**Ba là**, phát huy sự lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Quá trình tổ chức thực hiện, mọi nhiệm vụ phải được phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, khắc phục tình trạng chông chéo hoặc sót việc, dẫn đến đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XXI đề ra.

### **III. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ**

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, cùng với những thời cơ và thuận lợi, tình hình trong nước, trong tỉnh sẽ có nhiều khó khăn, thách thức phức tạp phát sinh; quá trình đô thị hóa sẽ tạo sức ép lớn về nhu cầu phát triển hạ tầng và xử lý ô nhiễm môi trường; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt đến tỉnh Quảng Ngãi nói chung và thị xã Đức Phổ nói riêng; một số vụ việc phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm sẽ ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ là giai đoạn hết sức quan trọng; do vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XXI, Chương trình hành động của Thị ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI; hoàn thành Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa XXI); tập trung tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, đề án của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy (khóa XXI) gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) để thực hiện thắng lợi 01 nhiệm vụ đột phá, 03 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XXI; đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

#### **1. Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị**

**1.1.** Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong Nhân dân. Tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại, các thành tựu quan trọng của đất nước, của tỉnh, thị xã, tạo khí thế, đồng thuận, niềm tin trong Nhân dân.

**1.2.** Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt các quy định về nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

**1.3.** Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thành lập và triển khai hoạt động của các tiểu ban văn kiện, nhân sự, phục vụ,... chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

**1.4.** Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thị xã theo quy định; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; 2025 - 2030, 2026 - 2031. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, kế hoạch về công tác cán bộ. Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo chủ trương của Bộ Chính trị. Điều chỉnh Đề án vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt". Tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu được giao hàng năm. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong khu vực ngoài nhà nước.

**1.5.** Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm những điều đảng viên không được làm; tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ,... giúp tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát thấy được những khuyết điểm, sai phạm để khắc phục, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

**1.6.** Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Phát huy và thực hiện tốt vai trò của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được quy định. Chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị để bố trí lại, sắp xếp tinh giảm các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã phù hợp thực tiễn và quy định của Trung ương; phân đầu đến năm 2026, giảm ít nhất 01 phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã. Tăng cường công tác cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ Nhân dân.

**1.7.** Tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Trung ương, tinh về công tác dân vận, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà

nước. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

## **2. Về phát triển kinh tế**

**2.1.** Tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội có khả năng đạt thấp để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu đạt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

**2.2.** Tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí của đô thị loại IV và đô thị loại III; trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị trong thời gian tới để hoàn chỉnh những tiêu chí còn thiếu của đô thị loại IV và phấn đấu đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại III như mục tiêu đề ra. Triển khai lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2045 bảo đảm chất lượng, có tính khớp nối với Quy hoạch chung của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch của các địa phương lân cận. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển đô thị Đức Phổ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thị xã và khả năng huy động nguồn lực tại địa phương. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hoá Đức Phổ đạt khoảng 60%.

**2.3.** Tập trung nguồn lực để thực hiện hoàn thiện kết cấu hạ tầng thị xã, giai đoạn 2021 - 2025 theo kế hoạch đề ra; phát triển hạ tầng giao thông theo hướng ưu tiên kết nối với mạng lưới giao thông tỉnh, vùng; nghiên cứu đẩy mạnh liên kết, hợp tác mở rộng không gian phát triển với các khu vực lân cận của tỉnh Bình Định; chú trọng xây dựng các hạ tầng trọng yếu, kết nối giữa các địa phương, tạo điều kiện phát triển đồng bộ các xã, phường.

**2.4.** Phát triển thương mại phù hợp với tình hình trong giai đoạn mới; tiếp tục kêu gọi đầu tư, xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện lợi,... đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, trước mắt ưu tiên đầu tư tại các phường của thị xã. Ưu tiên thu hút, phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao trên các lĩnh vực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Phát huy các tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển du lịch, nhất là du lịch biển, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; chú trọng lấy Văn hóa Sa Huỳnh làm hạt nhân để tạo ra các sản phẩm du lịch khác biệt so với các địa phương khác. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; chú trọng phát triển các ngành kinh tế biển có lợi thế, như: Khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản, dịch vụ, du lịch biển.

**2.5.** Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đẩy mạnh thực hiện có

hiệu quả việc chuyển đổi cây trồng, chuyển đổi mô hình sản phẩm theo hướng đảm bảo thực chất, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới; tạo điều kiện cho kinh tế hộ gia đình phát triển. Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao giá trị kinh tế rừng trồng, phát triển rừng trồng cây gỗ lớn. Nâng cao năng lực khai thác xa bờ, nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao; phát triển các cơ sở bảo quản, chế biến thủy sản, nâng cao giá trị thủy sản.

Xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo giữ vững các tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, thị xã Đức Phổ có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

**2.6.** Huy động các nguồn đầu tư để hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, nhất là từng bước đầu tư, xây dựng hệ thống bảo vệ môi trường phù hợp. Tiếp tục thu hút, phát triển ngành công nghiệp chế biến sử dụng các nguyên liệu từ sản phẩm nông, lâm, thủy sản, khoáng sản theo hướng áp dụng công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm qua chế biến.

**2.7.** Thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; kịp thời giải quyết các vướng mắc để thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách. Tiếp tục cơ cấu chi ngân sách theo hướng tăng chi đầu tư phát triển, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm, giảm chi thường xuyên. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo.

**2.8.** Tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác đánh giá tác động môi trường khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng và phối hợp kêu gọi đầu tư Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt (tại xã Phổ Nhơn). Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

### **3. Về văn hóa - xã hội**

**3.1.** Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, tích hợp các hoạt động giáo dục gắn với hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; phấn đấu đến năm 2025, có 100% trường đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó, có từ 03 đến 05 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

**3.2.** Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về phát triển chính

quyền số để dẫn dắt, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

**3.3. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.** Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch, lộ trình để phấn đấu đưa Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm đạt tiêu chuẩn Bệnh viện hạng II như mục tiêu đề ra. Phối hợp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển sự nghiệp y tế. Thực hiện có hiệu quả chính sách dân số, gia đình, trẻ em và bảo hiểm y tế toàn dân. Chủ động thực hiện các giải pháp kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh mới phát sinh.

**3.4. Phối hợp phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh, tạo tiền đề xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh Văn hóa Sa Huỳnh là di sản văn hóa thế giới trong giai đoạn tiếp theo.** Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền.

**3.5. Tiếp tục thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội.** Chú trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, nâng cao đời sống Nhân dân.

#### **4. Về quốc phòng, an ninh, công tác nội chính**

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; hoạt động thanh tra; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục giải quyết các vụ việc phức tạp thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, chỉ đạo; rà soát, bổ sung các vụ việc mới phát sinh (nếu có) theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, nổi cộm. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

#### Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Đ/c Phan Công Bình, UVBTVTU,  
Giám đốc CA tỉnh (*phụ trách thị xã*),
- Các cơ quan TMGV Tỉnh ủy,
- TT HĐND, UBND thị xã,
- Các chi, đảng ủy trực thuộc,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy,
- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CT-XH thị xã,
- Các đồng chí Thị ủy viên,
- QC, PC, NC -TH VP Thị ủy,
- Lưu Văn phòng Thị ủy.

**T/M THỊ ỦY**

